

## Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá ở Đông Triều: Nguồn lực lớn từ xã hội hoá

Thứ Sáu, 20/03/2015, 09:06 [GMT+7]

Tweet

**Đông Triều hiện có 133 di tích lịch sử văn hoá và danh thắng, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 4 di tích quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh. Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích một cách hiệu quả, huyện đã đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực xã hội hoá từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm... Theo thống kê của huyện, trong 5 năm (2009-2014), Đông Triều đã đầu tư xây dựng, tôn tạo gần 20 di tích, 4 công trình hạ tầng giao thông phục vụ các di tích, với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng, trong đó, nguồn kinh phí huy động từ xã hội hoá hơn 400 tỷ đồng.**



**Doanh nghiệp trên địa bàn huyện công đức xây dựng chùa Ngoạ Vân (Đông Triều).**

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng VH TT huyện cho hay: Để thu hút nguồn lực xã hội hoá tích cực đóng góp vào công tác tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn, huyện đã tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu các di tích trên phương tiện thông tin đại chúng để thu hút sự quan tâm, đầu tư của các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng chủ động tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị văn hoá, lịch sử của các di tích nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn về việc giữ gìn, bảo tồn các di tích văn hoá lịch sử và danh thắng.

Theo đó, huyện đã thu hút, tập hợp được nguồn lực xã hội hoá khá lớn để thực hiện trùng tu, tôn tạo hệ thống các di tích đạt kết quả rõ nét cả về số lượng lẫn chất lượng. Mỗi năm, hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp đình, đền, chùa, danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, nhiều công trình đã huy động được 100% vốn đầu tư từ nguồn xã hội hoá, như: Chùa Đông Khê (xã Việt Dân) 25 tỷ đồng; chùa Phúc Nghiêm (xã Xuân Sơn) 17 tỷ đồng; cụm di tích khu mỏ Mạo Khê 58,81 tỷ đồng; kê bậc đá tuyến đường lên chùa Ngoạ Vân 5 tỷ đồng... Qua đó, đã phát huy hiệu quả bảo tồn, nâng cao giá trị các di tích, cũng như đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân đồng thời phục vụ phát triển du lịch của địa phương.

Cùng với việc tu bổ, tôn tạo các di tích, công tác xã hội hoá cũng phát huy hiệu quả tích cực trong việc triển khai nhiều dự án về giao thông phục vụ cho việc phát huy giá trị các di tích. Qua đó, cùng với sự ủng hộ về kinh phí của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, huyện cũng tích cực tuyên truyền đến từng hộ, khu dân cư để người dân tham gia hiến đất để thi công các tuyến đường vào khu di tích. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ: Trong công tác vận động tuyên truyền, huyện Đông Triều phát huy vai trò từ cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện sâu sát

đến từng người dân. Vận động để người dân hiểu được giá trị di tích, qua đó để họ sẽ được hưởng lợi gì khi mở rộng đường sá, di tích, cũng như mục tiêu chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, từng bước phát triển du lịch tâm linh để người dân tình nguyện tham gia hiến đất, chứ không phải dùng đến ngân sách.

Có thể kể đến một số dự án về hạ tầng giao thông kết nối các điểm di tích điển hình như: Tuyến đường từ hồ Trại Lốc vào chùa Ngoại Vân dài trên 6km đã được bê tông hoá từ nguồn vốn xã hội hoá, trong đó người dân hiến đất, góp công, Tỉnh hội Phật giáo, các doanh nghiệp, Tổng Công ty Đông Bắc, cán bộ, công chức của địa phương công đức xây dựng với tổng kinh phí 45 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối di tích - danh thắng Yên Tử với di tích nhà Trần tại Đông Triều, các hộ dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để công đức cho tuyến đường...

Có thể thấy, bằng nguồn lực xã hội hoá đã góp phần rất lớn vào việc trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng vào các điểm di tích từng bước được hoàn thiện, góp phần tích cực vào mục tiêu chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn.

**Nguyễn Thanh**